



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 628 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2567

ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ธพท. เริ่มเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย. ตามการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ชะลอลง
- ดัชนีเอ็มพีไอในเดือน มิ.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 96.1 ติดลบ 1.71%YoY, อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน มิ.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 58.4%
- ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อดึงคนไทยที่มีความสามารถที่ไปทำงานในต่างประเทศให้กลับมาทำงานในประเทศ
- ยอดขายสะสมตลาดรถยนต์ ครึ่งปี 67 (ม.ค.-มิ.ย. 67) รวม 308,027 คัน ลดลง 24.2%YoY
- ประชุม กกพ. มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั่วประเทศงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 4.18 บาท/หน่วย/เดือน
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 67

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เปิดเผยว่า **ในเดือน มิ.ย. เริ่มเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ตามการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ชะลอลง** โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน มิ.ย. หดตัวลงจากเดือนก่อนหน้า 4.4% ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 3.5% ส่งผลให้รายได้จากภาคบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวลดลง 0.3% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกชะลอลงต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้ภาคการผลิตลดต่อเนื่อง โดยลดลง 1.7% เทียบกับปีก่อน และลดลง 0.6% เทียบเดือนก่อนหน้า

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ในเดือน มิ.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 96.1 ติดลบ 1.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน** ในขณะที่ **อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน มิ.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 58.4%** ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปัญหาขาดกำลังซื้อภายในประเทศ, ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่คงอยู่ในระดับสูง, ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทะลักเข้าไทยส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต, **คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อดึงคนไทยที่มีความสามารถที่ไปทำงานในต่างประเทศให้กลับมาทำงานในประเทศ** ด้วยการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของลูกจ้างที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของนายจ้างที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า **ยอดขายสะสมตลาดรถยนต์ ครึ่งปี 67 (ม.ค.-มิ.ย. 67) รวม 308,027 คัน ลดลง 24.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน**, คณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า **ที่ประชุม กกพ. มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั่วประเทศที่เรียกเก็บกับประชาชน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 4.18 บาท/หน่วย** ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ยังคงเรียกเก็บในอัตรา 3.99 บาท/หน่วยตามเดิม

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 67 โดยตลอดทั้งสัปดาห์เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงหนุนหลักๆ ได้แก่ 1) การแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียในภาพรวม นำโดยเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่ 0.25% (จาก 0.00-0.10%) พร้อมกับวางแนวทางการทยอยลดวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในระยะข้างหน้า ซึ่งสะท้อนสัญญาณในเชิงคุมเข้มต่อเนื่อง 2) การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกที่มีแรงหนุนเพิ่มเติมจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และ 3) สถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่เงินดอลลาร์เผชิญแรงกดดันเกือบตลอดทั้งสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะหลังจากการประชุมเฟด ซึ่งถ้อยแถลงของประธานเฟดสะท้อนความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. เป็นอย่างรวดเร็ว หากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงมีทิศทางชะลอตัว



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การจ้างงานภาคเอกชนในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่ง, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 100.3 จากระดับ 97.8 ในเดือน มิ.ย., ดัชนีภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 46.8, ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 49.6
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49.4 และ 50.2 ตามลำดับ
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. ปรับตัวลดลงเหลือ 2.5%, ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7%YoY
- **สหภาพยุโรป:** GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่ 2/67 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.6%YoY, ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 45.8
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.6%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิง อิงค์ เปิดเผยว่า**การจ้างงานภาคเอกชนในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่ง**, Conference Board เปิดเผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 100.3 จากระดับ 97.8 ในเดือน มิ.ย.**, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า **ดัชนีภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 46.8 จากระดับ 48.5 ในเดือน มิ.ย.**, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 49.6 จากระดับ 51.6 ในเดือน มิ.ย.**

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49.4 จากระดับ 49.5 ในเดือน มิ.ย.**, **ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.ค. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.2 จากระดับ 50.5 ในเดือน มิ.ย.**

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า**อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. ปรับตัวลดลงเหลือ 2.5%** จาก 2.6% ในเดือน พ.ค., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า**ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7%** เมื่อเทียบเป็นรายปี

สหภาพยุโรป: สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า **GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่ 2/67 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.6%** เมื่อเทียบเป็นรายปี, ฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ เปิดเผยว่า**ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 45.8 เท่ากับเดือน มิ.ย.**

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 67 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ระดับ 73.52 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.64 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.62% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เนื่องจากตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมัน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวลงหลังจากนักลงทุนประเมินว่าเหตุการณ์ลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสอาจจะไม่ทำให้วิกฤตในตะวันออกกลางลุกลามเป็นวงกว้าง อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของจีนที่อ่อนแอ รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวเกินคาดในเดือน ก.ค. และอัตราการว่างงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยกดดันตลาดอีกด้วย

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 สิงหาคม 2567)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.ค., ดัชนีภาคบริการเดือน ก.ค., ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือน มิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน มิ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย.